

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 23 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 14136

หน้า: 6(ล่างขวา)

Col.Inch: 30.12

Ad Value: 33,132

PRValue (x3): 99,396

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สอน.กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ระยะ 5 ปี

## สอน. กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ระยะ 5 ปี

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ดำเนินการแก้ไขปัญหาลอไฟไหม้ โดยกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพอ้อย พร้อมทั้งกำกับดูแลกระบวนการเก็บเกี่ยวก่อนส่งเข้าโรงงานผลิตน้ำตาลทั่วประเทศ มุ่งแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้อย่างจริงจังให้หมดสิ้น หรือน้อยที่สุดใน 5 ปี อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสมศักดิ์ จันทรวงทอง เลขาธิการ สอน. เปิดเผยว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา สอน. ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาลอไฟไหม้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การตัดและส่งอ้อยให้แก่โรงงานการตรวจสอบคุณภาพอ้อย และการรับอ้อยจากชาวไร้อ้อยหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร้อ้อย พ.ศ. 2553 โดยมีคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงานเป็นผู้พิจารณาว่าอ้อยใดเป็นอ้อยสดคุณภาพดี อ้อยไฟไหม้ อ้อยยอชยาว หรืออ้อยที่มีกาบใบ ซึ่งมีมาตรการ คือ อ้อยสดคุณภาพดีให้ได้รับเงินค่าอ้อยเพิ่ม ไม่เกินตันละเจ็ดสิบบาท อ้อยไฟไหม้อ้อยยอชยาว หรืออ้อยที่มีกาบใบ ที่ส่งเข้าโรงงานน้ำตาลจะถูกหักเงินค่าอ้อยขั้นต้นไว้ตันละ 20 บาท รวมทั้งการจัดทำโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร แต่จากสถิติพบว่าปริมาณอ้อยไฟไหม้ในแต่ละฤดูกาลผลิตยังไม่ลดลงเท่าที่ควร โดยในฤดูกาลผลิตปี

2548/2549 มีปริมาณอ้อยไฟไหม้ทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 64.77 จากปริมาณอ้อยเข้าหีบ 94,047,041 .56 ตัน

ด้วยเหตุนี้ สอน. จึงได้เสนอให้คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานในการกำหนดมาตรการแนวทาง “แก้ไขปัญหาลอไฟไหม้ให้หมดไปหรือเหลือน้อยที่สุด” พร้อมดำเนินการให้หมดสิ้นภายในระยะเวลา 5 ปี (ฤดูกาลผลิต 2559/60 - 2564/65) โดยมีแนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาลอไฟไหม้ ดังนี้

1. แก้ไขระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เกี่ยวกับการหักเงินค่าอ้อยไฟไหม้ และจ่ายเงินคืนให้อ้อยสดคุณภาพดี โดยให้โรงงานหักเงินค่าอ้อยไฟไหม้เพิ่มจากเดิมตันละ 20 บาท เป็นตันละ 30 บาท ส่งให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย และให้กองทุนจ่ายเงินคืนให้แก่เกษตรกรชาวไร้อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีในแต่ละเขตการคำนวณราคาอ้อยไม่เกินตันละ 120 บาท หากมีเงินเหลือให้นำเงินส่วนที่เหลือจ่ายคืนทุกตันอ้อยในเขตคำนวณราคานี้

2. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวไร้อ้อยทราบว่า มาตรการการหักเงินค่าอ้อยไฟไหม้เป็นเช่นไร และมูลค่าเพิ่มที่จะได้รับจากอ้อยสดเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่กลุ่มเกษตรกร

3. ให้โรงงานประกาศทุกสัปดาห์ ว่ามีอ้อยสดเข้าหีบเท่าใด และอ้อยไฟไหม้เท่าใด

4. แจ้งเป้าหมายการลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ที่เข้าหีบให้โรงงานทราบ โดยสอน.แจ้งแต่ละโรงงานทราบเป้าหมาย และกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกโรงงานดีเด่นประจำปี เพื่อให้โรงงานไปกำหนดมาตรการเร่งใจ ให้มีการตัดอ้อยสดส่งโรงงานมากขึ้น และลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ลงตามลำดับ

5. ส่งเสริมโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อซื้อรถตัดอ้อย ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว

6. ดำเนินการกับผู้ลักลอบวางเพลิงอย่างเข้มงวด โดยให้ สอน. มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการกับผู้ลักลอบวางเพลิงให้เข้มงวด นอกจากนี้ เลขาธิการ สอน. กล่าวเพิ่มเติมว่า สอน. ขอความร่วมมือให้โรงงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้เกษตรกรชาวไร้อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยวิธีการเผาไร้อ้อยก่อนตัดส่งเข้าโรงงาน ซึ่งเป็นความผิดมาตรา 25 วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 วรรคแรก ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท ทั้งนี้ ยังทำให้คุณภาพอ้อยไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลเสียกับสภาพแวดล้อม เสียราคา ซึ่งสอน.จะให้ความสำคัญกับมาตรการการดำเนินงานลดปริมาณอ้อยไฟไหม้อย่างจริงจัง

[www.ocsb.go.th/](http://www.ocsb.go.th/)